



ที่ อบ ๐๐๑๘.๑/ว ๒๒๒๐

ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี  
ถนนแจ้งสนิท อบ ๓๔๐๐๐

๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง การขอรับการสนับสนุนการดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัด

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ

ด้วยกรมการปกครอง ได้รับแจ้งจากสภากาชาดไทยว่า สภากาชาดไทยเป็นองค์กรการกุศลที่ไม่มุ่งแสวงหาผลกำไร ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติว่าด้วย สภากาชาดไทย พุทธศักราช ๒๔๖๑ และที่แก้ไข (เพิ่มเติม) พุทธศักราช ๒๔๖๓ โดยมีพันธกิจหลัก ๔ ด้าน คือ การบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย การบริจาคโลหิต และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สภากาชาดไทยจึงได้จัดตั้งเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอขึ้น เพื่อเป็นหน่วยงานในพื้นที่ในการดำเนินงานตามพันธกิจดังกล่าวข้างต้น ซึ่งปัจจุบันเหล่ากาชาดจังหวัดบริหารงานในรูปแบบของคณะกรรมการ มีโครงสร้างบุคลากรที่สำคัญ คือ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด เภรัญญิก และเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัด โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ทั้งนี้ จะมีการทูลเกล้าฯ เสนอชื่อนายกเหล่ากาชาดจังหวัดและประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัด) แต่ขอศสภานายิกาสภากาชาดไทย เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้ง โดยมีองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยทรงลงพระนามาภิไธย โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตามวาระต่อไป

ปัจจุบันสภากาชาดไทย ได้มอบหมายให้เหล่ากาชาดจังหวัด ๗๖ จังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ ๒๘๕ กิ่งกาชาด เพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนงานตามพันธกิจของสภากาชาดไทยในพื้นที่ทั่วประเทศ ทั้งงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัยทุกประเภท การดูแลช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม หรือกลุ่มผู้เปราะบาง ครอบครัวผู้สูงอายุ คนพิการ คนไข้ติดเตียงที่มีฐานะยากจนไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน เช่น การมอบทุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้า นักเรียน นักศึกษาที่เรียนดีแต่มีฐานะยากจน การแก้ไขปัญหาคัดค้านักเรียน อ่านไม่ออก เขียนภาษาไทยไม่ได้ การให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ด้วยการผลิตและแจกจ่ายหน้ากากอนามัยแก่ประชาชน การมอบถุงยังชีพสำหรับผู้กักตนเองเป็นเวลา ๑๔ วัน รวมทั้งการประสานงานหาผู้บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อมอบให้สถานพยาบาลในพื้นที่ เป็นต้น ทั้งนี้ การขับเคลื่อนงานของเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ มีปลัดจังหวัด ๗๑ จังหวัด และหัวหน้าสำนักงานจังหวัดบางจังหวัดทำหน้าที่เป็นเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัด ในขณะที่มีนายอำเภอและหรือภริยานายอำเภอทำหน้าที่เป็นนายกกิ่งกาชาดอำเภอ ซึ่งจะเห็นได้ว่างานตามพันธกิจของสภากาชาดไทยที่กล่าวมานั้น มีลักษณะงานเช่นเดียวกับงานตามภารกิจของกระทรวงมหาดไทยในการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ประชาชนในพื้นที่

ในการนี้...

ในการนี้ จังหวัดอุบลราชธานีจึงขอให้อำเภอทุกอำเภอ รวมทั้งนายอำเภอและหรือภริยานายอำเภอ  
ในฐานะนายกิ่งกาชาดอำเภอ สนับสนุนการดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัด ทั้งในด้านการอำนวยความสะดวก  
ประสานงาน และการสนับสนุนปัจจัยทางการบริหารงานของเหล่ากาชาดจังหวัด

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรศิษฐ์ อินทรอุดม)  
ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ที่ทำการปกครองจังหวัด  
กลุ่มงานปกครอง  
โทร./โทรสาร ๐-๔๕๓๔-๔๖๑๓